

Khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng

Đã thành thông lệ, 2 năm một lần, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lại phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh và cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Đây là sân chơi trí tuệ, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân với nhiều giải pháp, mô hình, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Để người dân hiểu hơn về hội thi, cuộc thi cũng như những điểm mới trong hội thi, cuộc thi năm 2020 - 2021, phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.



Học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) với nghiên cứu mô hình thu viện xanh.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh; cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh những năm qua?

Ông Lê Hồng Sơn: Đến nay, qua 8 kỳ tổ chức hội thi, 4 lần tổ chức cuộc thi đã có 1.312 đề tài, giải pháp tham gia, trong đó có 312 giải pháp, để tài đạt giải hội thi và 165 giải pháp đạt giải cuộc thi. Sau mỗi đợt trao giải, Ban tổ chức đã lựa chọn các giải pháp, mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham gia dự thi ở hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, quốc tế và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Đến nay, đã có 21 giải pháp đạt giải hội thi; 1 mô hình, sản phẩm đạt giải ba, 6 giải khuyến khích tại cuộc thi. Bên cạnh đó, 6 tác giả được ghi vào Sách vàng sáng tạo khoa học Việt Nam; 7 giải pháp đã đoạt giải thưởng Vifotec.

Các đề tài, giải pháp, sản phẩm đạt giải đều là những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, nhiều đề tài đã được áp dụng vào thực tế cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong đại dịch Covid-19, trên địa bàn

tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến hữu ích, tiêu biểu như: sản phẩm máy khử khuẩn đa năng của học sinh Trường THCS Trần Phú, Trường THPT Chuyên Thái Bình (thành phố Thái Bình); buồng khử khuẩn toàn thân của nhóm Sáng tạo trẻ huyện Hưng Hà; máy phun khử khuẩn cho cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình sáng chế; dung dịch rửa tay diệt khuẩn của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hay phong trào làm mũ chống giọt bắn... Các đề tài đã góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Phóng viên: Năm 2020 - 2021, hội thi, cuộc thi có những điểm gì mới, thưa ông?

Ông Lê Hồng Sơn: So với những lần tổ chức trước, hội thi lần thứ IX và cuộc thi lần thứ V đã có những thay đổi, điều chỉnh đáng kể trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tham gia dự thi.

Nhằm nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng việc xây dựng các



Mô hình trồng dưa trong nhà kính tại Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Ván (thành phố Thái Bình).

đợt tuyên truyền, triển khai nội dung hướng dẫn tham gia đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đăng tải thông tin, thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức cũng sẽ tham mưu cho các đơn vị đồng tổ chức kỹ công văn liên ngành về việc tổ chức tuyên truyền triển khai hội thi, cuộc thi. Theo đó, các đơn vị đồng tổ chức sẽ cử cán bộ theo dõi, đón tiếp và hướng dẫn tác giả tham gia dự thi, tổ chức các buổi tuyên truyền về thể lệ hội thi, cuộc thi, hướng dẫn cách viết mô hình, giải pháp tham

dự tại các điểm trường; vận động tác giả có sản phẩm tham gia dự thi tuyên truyền về hội thi, cuộc thi.

Thay vì bị động chờ các đơn vị nộp giải pháp dự thi như các năm trước, năm nay, cơ quan thường trực là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng sẽ chủ động liên hệ, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ các tác giả hoàn thiện hồ sơ, giải pháp tham gia dự thi, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các mô hình, sản phẩm dự thi, bảo đảm đúng theo thể lệ hội thi, cuộc thi để ra.

Riêng đối với cuộc thi, những mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg sẽ gửi trực tiếp cho Ban tổ chức. Với kích thước và trọng lượng lớn hơn, các tác giả sẽ quay clip gửi dự thi.

Phóng viên: Hội thi lần thứ IX và cuộc thi lần thứ V sẽ được tổ chức như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hồng Sơn: Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ dự thi hội thi, cuộc thi từ khi công bố thể lệ dự thi đến hết ngày 31/5/2021. Thời gian chấm các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm từ tháng 6 - 8/2021. Lễ trao giải, tổng kết hội thi, cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III/2021. Các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn để gửi dự thi cuộc thi, hội thi toàn quốc.

Phóng viên: Ban tổ chức đã đưa ra những giải pháp gì nhằm thu hút các tác giả tham gia dự thi hội thi, cuộc thi, thưa ông?

Ông Lê Hồng Sơn: Để hội thi, cuộc thi thực sự là một sân chơi trí tuệ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các đơn vị đồng tổ chức sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, đội ngũ trí thức cũng như từng tầng lớp nhân dân về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đó là một nhiệm vụ, một hoạt động thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên về hội thi, cuộc thi. Ban tổ chức hội thi, cuộc thi cũng sẽ đổi mới phương pháp tổ chức, đánh giá, chấm điểm, bảo đảm tính khách quan, chân thực; tổ chức tôn vinh kịp thời những công trình, giải pháp có ý nghĩa kinh tế - xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong nhân dân.

Song để hội thi, cuộc thi thành công, có nhiều đề tài hay, chất lượng áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị giúp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong tỉnh phát huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

HOÀNG LANH
(thực hiện)

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO Niềm vui có trường học mới

Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) sẽ chính thức khánh thành và khai giảng năm học mới - đây là ngôi trường tiểu học đầu tiên được xây dựng trên địa bàn phường.

Phường Trần Hưng Đạo gồm 5 khu đô thị, 12 tổ dân phố với tổng số dân gần 10.000 người. Là một trong những phường trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Thái Bình. Hiện trên địa bàn phường có 1 trường THPT dân lập, 1 trường THCS và 2 trường mầm non tư thục. Để đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường và nhằm quản lý, phát triển giáo dục có hiệu quả, UBND phường Trần Hưng Đạo đã chủ trì xây dựng để thành lập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân toàn phường, tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc đưa con em nhập học tại trường. Theo đề án, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được đầu tư xây dựng với diện tích trên 6.600m² chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Trường sẽ được khai giảng trong năm học 2020 - 2021 gồm nhà học 3 tầng với 11 lớp học, 5 phòng chức năng, khu bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2, từ năm học 2021 - 2022 sẽ đầu tư xây dựng thêm một số phòng học và phòng chức năng. Về nhân

su, năm học 2020 - 2021 có 21 cán bộ, giáo viên ở các môn tập trung các khối lớp 1, 2, 3. Từ năm học 2021 - 2022 và các năm học tiếp theo sẽ có từ 28 - 32 cán bộ giáo viên các bộ môn ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản hoàn thành, bảo đảm phục vụ dạy và học. Trường sẽ chính thức khánh thành và khai giảng trong năm học 2020 - 2021 cùng với niềm vui mừng, phấn khởi của lãnh đạo, thầy cô giáo, người dân địa phương. Ông Phùng Duy Đồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Năm cho biết: Hiện đơn vị đang tập trung đưa máy móc, nhân lực, nguyên vật liệu để tập kết, thi công gấp rút. Phần đầu tư nay đến 15/7 hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Theo ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo thì việc thành lập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong phường. Từ nhiều năm nay, con em của phường phải học tại các phường, xã bạn nên gặp nhiều khó khăn,

qua các kỳ tiếp xúc cử tri, các cử tri rất mong muốn sớm thành lập trường. Được sự tạo điều kiện của thành phố, đến nay trường Trần Hưng Đạo khánh thành, sẽ tổ chức khánh thành, khai giảng trong năm học 2020 - 2021. Ông Nguyễn Kim Môn, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Khi nghe được thông tin, chuẩn bị tới đây, phường thành Trường Tiểu học, nhân dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Trường gần nhà rất thuận lợi cho việc đưa đón. Mong rằng, các cán bộ, giáo viên được thành phố, phường tuyển chọn có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được thành lập và đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống giáo dục trên địa bàn. Niềm vui này là của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo nói riêng, thành phố Thái Bình nói chung; đặc biệt là của các tác giả có giáo và các em học sinh khi được học tập và cống hiến cho học sinh.

DÙNG HUYNH



Ngôi trường 3 tầng khang trang sẽ được khánh thành và khai giảng trong năm học 2020 - 2021.

Âm nhận đầu tiên của chúng tôi khi về xã Hòa An là cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại, dọc các tuyến đường trục xã, đường làng, ngõ xóm là những thảm hoa, cây cảnh chạy dài. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang. Là địa phương đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hòa An đã tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt là tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về việc lãnh đạo, chỉ đạo trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, xây bể chứa rác thải nguy hại và tăng cường thu gom xử lý rác thải trên địa bàn.

Mô hình đường hoa nông thôn

Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hòa An (Thái Thụy) đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tổ chức tốt việc trồng hoa hai bên đường giao thông nông thôn, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.



Phụ nữ xã Hòa An (Thái Thụy) chăm sóc đường hoa.

"Chung sức xây dựng nông thôn mới" triển khai đến các chi hội. Đồng thời, thực hiện mô hình điểm trồng hoa thay thế cỏ dại, vệ sinh môi trường tại thôn Vũ Công để rút kinh

nhệm, nhân rộng ra toàn xã. Ngay trong ngày làm điểm thực hiện mô hình tại thôn Vũ Công, Ban Chấp hành Hội LHPN xã cùng cán bộ, nhân dân thôn Vũ Công tham gia làm đất

trồng 2,8km đường hoa chiều tím tại các tuyến đường trục chính trong thôn. Từ mô hình làm điểm ở thôn Vũ Công, Hội LHPN xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, phối

hợp với MTTQ cùng các đoàn thể tiếp tục nhân rộng ra 10 chi hội phụ nữ thôn còn lại, vận động hội viên chủ động chăm sóc từng đoạn đường trong khu dân cư; làm tốt công tác xã hội hóa, kết quả vận động được 17 triệu đồng và 6 tạ phân bón để chăm sóc đường hoa. Chỉ trong một thời gian ngắn, các mô hình đường hoa nông thôn trên địa bàn xã đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Nhờ vậy, đến nay, toàn xã đã trồng được 22,5km đường hoa. Ngoài ra, đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh vào ngày 24 hàng tháng đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ, vai trò của tổ chức hội được khẳng định góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.

Bên cạnh mô hình đường hoa nông thôn, Hội LHPN xã Hòa An còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt.

Trong đó, tham mưu với các thôn quy định về thời gian tập kết rác và cách thức thu gom, rác thải phải đựng trong túi nilon hoặc bao buộc kín không để ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Tổ chức cho gia đình hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn vận động chị em thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào bể chứa được đặt tại các cánh đồng sau mỗi đợt phun trừ sâu bệnh tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Phối hợp với Ban Công an, các đoàn thể trong xã vận động những hộ kinh doanh tại khu vực ngã tư chợ Bãi, chợ Cầu không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Hòa An tiếp tục vận động cán bộ, hội viên thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, giữ gìn các tuyến đường hoa đã trồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, qua đó góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong xã xây dựng đạt chuẩn tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

TRẦN TUẤN

► Giúp 600 hộ thoát nghèo

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã phối hợp tổ chức dạy nghề, giúp trên 8.000 hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định, thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng/tháng; hỗ trợ 190 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Các cấp hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với dự nợ đạt trên 95 tỷ đồng cho gần 2.900 hộ vay. Ngoài ra, có trên 39.000 cán bộ, hội viên tham gia các tổ, nhóm tiết kiệm, từ thiện với số tiền trên 18 tỷ đồng, giúp trên 2.600 chị em vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, Hội đã giúp 600 hộ thoát nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

MINH NGUYỆT

► HỘI LHPN HUYỆN QUỲNH PHỤ Biểu dương 78 điển hình tiên tiến

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Quỳnh Phụ làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững" đã được các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Toàn huyện có trên 35.000 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ huy động được hơn 120 tỷ đồng, hiến 132.150m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, xây dựng nhiều mô hình, công trình góp phần đưa huyện Quỳnh Phụ được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới...

Tại hội nghị, 78 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được tuyên dương, khen thưởng.

TRỊNH CƯỜNG